	Subject Heading :
Source :	
Date 10 พ.ย. 2560	Page : 1, 12 No :

# อัยการลุยฟัน 2 คดีที่ทักษิณ ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว

แจ้งวัฒนะ • คณะทำงานอัยการตรวจสอบคดีค้างสรุปความเห็นส่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเสร็จแล้ว คาดสัปดาห์หน้าได้ความชัดเจนยื่นศาลฎีกา พิจารณาลับหลังจำเลยได้หรือไม่ เผยมี 2 คดี “ทักษิณ” แน่นนอน เมื่อวันที่ 9 พ.ย. แหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าของคณะทำงานพิจารณาสำนวนคดีที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) หลังจากกฎหมายใหม่ให้พิจารณาคดีอาญา

**อ่านต่อหน้า 12**

## อัยการลุย

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลับหลัง จำเลยได้ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลคดีที่ ค้างอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ที่ได้สั่งจำหน่ายคดี ในส่วนของจำเลยที่ไม่เดินทางมาศาลและ ถูกออกหมายจับไว้ นั้น พบว่ามีคดีบริษัท กฤษ ตามหานครฯ และคดีทุจริตออกกฎหมาย แก้ไขคำสั่งสัมปทานโทรศัพท์มือถือและ ดาวเทียมเป็นภาษีสรรพสามิต ในส่วนของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ หลบหนีหมายจับ ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าว ได้มีการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่างทำบันทึกส่งให้ผู้บังคับบัญชาระดับ สูงพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

จะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันทำการ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป หากผู้บังคับบัญชาระดับสูงพิจารณาจะมีได้ 2 แนวทางคือ ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ ขอ อนุญาตให้พิจารณาคดีลับหลัง หรือไม่ยื่น คำร้อง ถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็น ควรว่าจะยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดี ที่ชะงักไว้ในศาลฎีกาฯ ก็สามารถที่จะยื่น คำร้องต่อศาลได้เลย โดยหลังจากยื่นคำร้อง แล้ว ก็จะต้องดูว่าศาลฎีกาฯ จะพิจารณา อย่างไร ให้ดำเนินคดีลับหลังจำเลยตาม กฎหมายใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนที่กล่าว มานั้น คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้

“ความเห็นของคณะทำงานที่ได้ทำ บันทึกความเห็นส่งไปยังผู้บังคับบัญชามี

ความเห็นด้านใดบ้าง ไม่ขอตอบ เนื่องจากยังไม่เป็นที่ยุติ จะต้องรอความเห็นจากผู้บังคับ บัญชา คาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้า ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุป ก็สามารถยื่นศาลได้เลย” แหล่งข่าวระบุ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวว่าในวันที่ 10 พ.ย. จะปลดล็อกให้ข้าราชการที่ถูกคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พักงาน โดยการคืนตำแหน่งให้ว่า ไม่เป็น ความจริง ถ้าจริงแสดงว่าตนตกข่าว ซึ่งไม่ ควรจะตกข่าว และขณะนี้ไม่มีรายชื่อของ บุคคลใดที่จะต้องใช้มาตรา 44 คืนตำแหน่ง ให้ เพราะศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ (ศอชช.) ไม่ได้ส่งรายชื่อใครมา.

2. ต้องควรจะอ่านหนังสือเยอะๆ ศึกษาข้อมูลเชิงลึกบ้าง  
เอาที่สามารถอ้างอิงเอกสารหลักฐานชัดเจน  
ไม่ใช่ฟังจากรายงานเชิดชูบิดาอย่างเดียว  
เอาแค่เรื่อง “ล้างหนี้ไอเอ็มเอฟ” ที่อวดอ้างว่าเป็นผลงานยิ่งใหญ่  
ของทักษิณนั่น จริงๆ มันเป็นอย่างไรร?

ใครก็ตาม หากไม่โง่หรือแกล้งโง่ จะต้องรู้เบื้องต้น หนี้ไอเอ็มเอฟ  
เกิดขึ้นในยุคไหน?

คำตอบ คือ ยุครัฐบาลชวลิต

สมัยรัฐมนตรีคลังชื่อ “ทอง พิทยะ” ที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีโดย  
การสนับสนุนของ “ทักษิณ ชินวัตร”

เดือนมี.ค. 2540 สถาบันการเงินในประเทศจำนวนมากอ่อนแอ แต่  
รัฐบาลในขณะนั้นกลับเคลื่อน เลือกรปิดเพียง 16 แห่ง พยายามอุ้มสถาบัน  
การเงินที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคพวกตนเอง

ต่อมา เดือนมิ.ย. จึงปิดสถาบันการเงินเพิ่มอีก 42 แห่ง เกิด



ความปั่นป่วน  
ไม่เชื่อถือไปทั่ว

ในที่สุด  
เมื่อลดค่าเงินบาท  
2 ก.ค. 2540  
เงินทุนสำรอง  
ร่อยหรอ รัฐบาล  
ชวลิตก็ไปขอกู้เงิน  
จากไอเอ็มเอฟ  
ลงนามในหนังสือ  
แสดงเจตจำนง  
ฉบับที่ 1 (Letter

of Intent : LOI) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540

การกู้เงินจากไอเอ็มเอฟนั้น ทางผู้ให้กู้เขาประเมินและตกลงให้กรอบ  
ประเทศไทยเป็นหนี้ได้ทั้งหมด ประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อ  
หักลบหนี้ที่รัฐบาลไทยกู้จากต่างประเทศและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  
อื่นๆ แล้ว ปรากฏว่า ประเทศไทยได้กู้จากไอเอ็มเอฟจริงๆ ประมาณ 14,200  
ดอลลาร์สหรัฐ

เงื่อนไขและวิธีการรับเงินกู้ไอเอ็มเอฟ คือ ไอเอ็มเอฟจะทยอยส่งเงิน  
ให้เป็นงวดๆ

3 เดือนต่อหนึ่งงวด

โดยแต่ละงวด รัฐบาลไทยก็ต้องลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง  
หรือ Letter of Intent : LOI เป็นเงื่อนไขพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม

หนังสือแสดงเจตจำนง หรือ Letter of Intent : LOI ฉบับที่หนึ่ง  
ลงนามสมัยรัฐบาลชวลิต เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2540 ดกลงผูกมัดไว้หมดแล้วว่า  
รัฐบาลไทยจะต้องรัดเข็มขัดอย่างไร ควบคุมนโยบายการเงินอย่างไร ควบคุม  
นโยบายการคลังอย่างไร ห้ามขึ้นเงินเดือนราชการอย่างไร ต้องมีนโยบาย  
รัฐวิสาหกิจอย่างไร ฯลฯ

และเมื่อจะเอาเงินงวดที่สอง (3 เดือนต่อมา) ก็ต้องยื่นเงื่อนไข  
LOI ฉบับที่สอง รัฐบาลชวลิตก็ไปตกลงไว้กับไอเอ็มเอฟแล้ว เซ็นกันเมื่อ  
วันที่ 14 พ.ย. 2540

สำหรับวิธีการจ่ายเงินกู้ไอเอ็มเอฟ ตกลงกันว่า เงินกู้แต่ละงวด จะต้องจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด 3 ปี

ยกตัวอย่าง ก้อนที่ได้มา 14 พ.ย. 2540 ก็มีกำหนดจ่ายคืน 14 พ.ย. 2543 (นับไปอีก 3 ปี) เป็นต้น

ดังนั้น ตามแผนการที่เจรจากรอบการกู้ไอเอ็มเอฟไว้เดิม วางแผนกันว่า ประเทศไทยจะรับเงินกู้จากไอเอ็มเอฟไปอย่างนี้ ทุกๆ 3 เดือน จนครบยอดเงินกู้ทั้งหมด ซึ่งตามแผนเดิม เงินกู้งวดสุดท้ายจะได้รับประมาณกลางปี 2544 ซึ่งทำให้กำหนดชำระหนี้ ไอเอ็มเอฟก่อนสุดท้าย ก็ต้องชำระกลางปี 2547 (นับไปอีก 3 ปี)

ปรากฏว่า เมื่อรัฐบาลขอลิขสิทธิ์ออกไป รัฐบาลชวนเข้ามา (หลัง 14 พ.ย. 2540) แท้ช่วงที่ประเทศไทยจะต้องทำตามเงื่อนไขพันธะที่ไปตกลงไว้กับไอเอ็มเอฟแล้ว และเริ่มทยอยใช้หนี้ไอเอ็มเอฟตามกำหนด

ระหว่างนี้เอง ประชาชนคนไทยในประเทศต้องเดือดร้อนกับ “ยาขม หม้อใหญ่” ที่ต้องรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า แต่แล้ว เมื่อการบริหารการเงินการคลังรัดกุมขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนลง การส่งออกดีขึ้น ภาคธุรกิจเอกชนในประเทศปรับตัวได้ กลับมาแข่งขันได้ ภาคการเงินในประเทศดีขึ้น ดอกเบี้ยต่ำ การลงทุนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น ทุนสำรองของประเทศดีขึ้นเป็นลำดับ ฯลฯ

เมื่อสถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้น จนถึงช่วงกลางปี 2543 (รัฐบาลชวน) จึงได้ตกลงเลิกกู้จากไอเอ็มเอฟก่อนกำหนด เมื่อกู้เงินน้อยลง โดยเอกรับเงินกู้เร็วขึ้น 1 ปี กำหนดการชำระเงินกู้งวดสุดท้ายขอมเร็วขึ้น 1 ปี ตามไปด้วย

เพราะฉะนั้น กำหนดชำระหนี้ไอเอ็มเอฟ งวดสุดท้าย จึงเร็วขึ้น จากกลางปี 2547 เหลือเพียงกลางปี 2546 ประเทศไทยก็จะหมดหนี้ ไอเอ็มเอฟ (ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล)


ปรากฏว่า กลางปี 2546 เมื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” จัดงานใหญ่โต โฆษณาชวนเชื่อ อ้างผลงานออกโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ ว่าตนเอง เป็นผู้ช่วยให้ประเทศไทยปลดหนี้ไอเอ็มเอฟก่อนกำหนดถึง 2 ปี และมีการนำไปขยายผลว่าถ้าไม่ใช่ทักษิณประเทศไทยจะไม่มีทางใช้หนี้ไอเอ็มเอฟได้ วิธีการเช่นนี้ จึงเป็นที่น่าขบขันในสายตาของคนที่อยู่รู้เรื่องราวความเป็นมาจริงๆ กับเล่ห์เหลี่ยมการหาเสียงทางการเมือง

ถ้าจะมีวีรบุรุษ ประชาชนคนไทยที่ทนทุกข์ตลอดช่วงเวลาที่วิกฤติหลัง ถอยตัวค่าเงินบาท คือ วีรบุรุษ

ทนทุกข์ยาก ทนลำบาก ช่วยกันกอบกู้วิกฤติของชาติ

แต่ดูนี่สิ... เด็กรุ่นหลังจะรู้ไหม... “ทักษิณ” ซึ่งมีสัมพันธ์เชิงลึกกับรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ประกาศลดค่าเงินบาทนั้น ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนคนอื่น ๆ เพราะได้ล่วงรู้ข้อมูลสำคัญก่อนคนทั่วไป


ดูนี่สิลงไปตามลุงเสนาะ เทียนทอง ว่า “ใครเผาบ้านเอาเงิน ประกัน” มันเป็นอย่างไรร?

	Subject Heading :
Source :                    มติชน (ตจว.)	
Date :            10 พ.ย. 2560	Page :            10                    No:                    60386857

## อ้างจนท.ศาลต้นเหี้ยอโอนเงิน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นายสุริยัณฑ์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่า ศาลจังหวัดสงขลาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม หรือเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา เพื่อขอข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาพบพฤติกรรมในลักษณะนี้มาหลายครั้ง เช่นแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลอาญาบาง หรือเจ้าหน้าที่จากศาลอื่นๆ ทั้งในรูปแบบระบบเสียงอัตโนมัติและบุคคลเป็นผู้โทรศัพท์ กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มักอ้างว่าเหยื่อได้รับหมายศาล แต่ไม่สามารถส่งหมายได้ ทำให้เหยื่อที่ได้รับโทรศัพท์ติดต่อส่วนใหญ่ตกใจ และกดหมายเลขเพื่อติดต่อกับมิจฉาชีพดังกล่าวเพื่อขอรับความช่วยเหลือ จากนั้นมิจฉาชีพก็จะเสนอตัวเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยหลอกลวงว่าจะตรวจสอบข้อมูลให้ บางรายหากหลงเชื่อก็อาจถูกหลอกให้ทำธุรกรรมผ่านเครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โดยให้โอนเงินเข้าบัญชี จึงขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าอย่าหลงเชื่อ เพราะศาลยุติธรรมไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบดังกล่าว

นายสุริยัณฑ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน มีประชาชนพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ โทรศัพท์ไปสอบถามศาลจังหวัดสงขลาบับร้อยสาย โดยในส่วนของกรกระทำคามผิดนั้นศาลจะพิจารณากฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป ขณะที่ประชาชนผู้เสียหายหากถูกหลอกแล้วก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นได้ทันที

		Subject Heading :
Source :	มติชนสุดสัปดาห์	
Date : 10 พ.ย. 2560	Page : 7	No: 60386695

➤ คสช. ลุยเองส่งฝ่ายกฎหมายแจ้งความ

เอาผิด “รองฯชัยฤทธิ์” พายิงลักษณะหนี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ สน.ปทุมวัน พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารปฏิบัติการ ประจำกองบัญชาการกองทัพบกปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับมอบจากหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้าพบ พล.ต.ต.ภคพงษ์ เมตตรา รอง ผบช.น. ในฐานะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนำพา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และ พ.ต.ท.เจริญสิทธิ์ คงอิทธิ รอง ผกก.สอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ รอง ผบก.น.5 ช่วยราชการ ศปก.บก.น.5

โดยกล่าวหาว่า ขับรถยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม พาน.ส.ยิ่งลักษณ์หลบหนีไม่ไปฟังคำพิพากษาคดีจำนำข้าว ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราว แต่ไม่จับกุมตัวนำตัวไปฟังคำพิพากษา แต่กลับพาหนี จึงแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ●